

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน คมชัดลึก แนวหน้า เดลินิวส์</p>	<p><b>แต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เสนอรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของ สธ.ให้ที่ประชุม ครม. ดังนี้ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เป็นอธิบดีกรมควบคุมโรค, น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร เป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นพ.ธีรพล โถพินธานนท์ เป็นอธิบดีกรมการแพทย์, นพ.วันชัย สัตยาภูมิพงศ์ เป็นเลขาธิการ อย., นพ.สุเทพ วัชรปยานันท์ เป็นอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก, นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ เป็นผู้ตรวจราชการ สธ.</p>
<p>มติ ครม.</p>	<p><b>การดื้อยาต้านจุลชีพ</b></p> <p>-คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 1.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 เป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ 2. มอบหมายให้ สธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 3.มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง รับผิดชอบดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งจะเป็นกรอบการทำงานให้แก่หน่วยงานต่างๆ และเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยในการร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในระดับโลก และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ (High Level Meeting on Antimicrobial Resistance) ภายใต้การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ (United Nations General Assembly : UNGA) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2559 นี้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์  โพสต์ทูเดย์ คมชัดลึก ไทยโพสต์ ศูนย์ข่าวแชนนัล กรมประชาสัมพันธ์ คมชัดลึก</p>	<p><b>เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด จ.ตรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สธ. ได้รับมอบหมาย จาก รมว.สธ.ให้เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่รพ.ตรัง และกล่าวว่า รมว.สธ.ฝากความห่วงใยถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ และแสดงความเสียใจกับครอบครัวของจ.อ.พิเชิต อติตทหารเรืออาชีพชายป่าท่องเที่ยวที่ตลาดถนนคนเดิน ซึ่งเสียชีวิตที่รพ.ตรัง พร้อมแจ้งว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด รวมค่ารักษาต่อหากมีผลข้างเคียง</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ นายวิชณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแนวทางมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและลอบวางเพลิงในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ โดยให้บูรณาการร่วมกัน 6 กระทรวง ได้แก่ มหาดไทย สาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬา การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงาน และยุติธรรม โดยยึดแนวทางการเยียวยาเหตุระเบิด ราชประสงค์</p> <p>- ด่าน น.ส.วิจิตรดา ดวงมะโน อายุ 30 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์ เมื่อปี 2558 ได้เข้าร้องทุกข์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมา กระทรวงยุติธรรมได้ให้เงินค่ารักษาพยาบาล 103,000 บาท และเงินเยียวยาจาก กทม. 3 หมื่นบาท และมีหน่วยงานต่างๆ ให้ 1-2 พันบาท ปัจจุบันไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้ จึงตัดสินใจมาร้องขอความเป็นธรรม</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>น้ำท่วมภาคเหนือ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้กำชับให้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมใน 2 ส่วน ได้แก่ การดูแลสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเครื่องมือแพทย์ โดยจัดทีมวิศวกรไม่ต่ำกว่า 6 ทีม ให้การสนับสนุนสถานพยาบาล ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ประสบภัย โดยมีสม.เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติดำเนินการจัดทำแผนป้องกันตั้งแต่ก่อนน้ำท่วม ระหว่างน้ำท่วม และฟื้นฟูหลังน้ำท่วม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยว่า อภ. สำรองยาและเวชภัณฑ์ 3 แสนชุด พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือ และพร้อมที่จะจัดส่งยาให้ทันทีเมื่อได้รับการประสานจากกระทรวงสาธารณสุข
ไทยรัฐ คอลัมน์ชกหลังข่าว	<b>ตะก้านคอแพทย์</b> -กล่าวว่า สมกับเป็นเจ้าของกระทรวงในยุค คสช. ศ.นพ.ปิยะสกล สกสัตยาทร กับการยึดหลักสร้างความปรองดองในชาติ โดยหลังจากเข้ามาเป็นรมว.สธ. ได้เป็นกาวใจสร้างความสามัคคีในกระทรวงมาตลอด ล่าสุดเกิดกรณีผู้ป่วยตะก้านคอคุณหมอ ที่มีอาการกล่าวโทษกันไปมา นพ.ปิยะสกล นอกจากจะไม่กล่าวโทษใครแล้ว ยังเสนอแนวทางสร้างความสมานฉันท์ ด้วยการให้มีคนกลางที่เป็นผู้ใหญ่มาช่วยทำความเข้าใจและช่วยประสาน ไม่ให้เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ลุกลามมากกว่านี้
มติชนออนไลน์	<b>เงินโบนัสข้าราชการ</b> -เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊ก “ชุมชนคนท้องถิ่น” ได้พูดถึงกรณีมีข้าราชการพลเรือนไม่เอียนาม ส่งจดหมายเสนอนายกฯ ใช้มาตรา 4 ยกเลิกเงินโบนัสท้องถิ่น ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า คนที่ไปร้องเรียนอาจเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขในรพ.สต. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. (ประเทศไทย) แฉลงว่า ชมรมฯ ขอปฏิเสธการแทรกแซงสิทธิข้าราชการอื่นๆ และไม่มีแนวคิดเสนอนายกฯ ใช้ ม.44 ยกเลิกเงินโบนัสท้องถิ่น สิ่งที่ชมรมเรียกร้องคือค่าตอบแทนในส่วนที่ สธ. รับผิดชอบ อาทิ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ เป็นต้น
เดลินิวส์	<b>ค่าขึ้นทะเบียนยา</b> -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีที่ยอย.ขอปรับแก้บางมาตราใน พ.ร.บ.ยา 2522 เพื่อให้สามารถเก็บค่าขึ้นทะเบียนจากผู้ประกอบการได้ ว่า ยอย.ได้ส่งเรื่องมาแล้ว แต่ได้ส่งกลับคืนเพื่อให้อย.ไปพิจารณาใหม่ แล้วค่อยส่งกลับมาอีกครั้ง ก่อนที่จะพิจารณาลงนามเพื่อเสนอต่อรองนายกฯ และก.คลังพิจารณา เพราะโดยหลักการ ยอย.ต้องคล่องตัวและทำงานเชิงรุก พัฒนาระบบการในการจ้างงาน ซึ่งต้องมีงบประมาณเองโดยไม่ต้องรอการตั้งงบฯ ตามปีงบประมาณ ซึ่งไม่ทันเวลา
มติชน	<b>สิทธิบัตรยา</b> -เสนอข่าว นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่ประสานงาน รมรณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความกังวลต่อกระแสข่าวว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมออกกฎระเบียบใหม่ อนุญาตให้จัดจ้างบริษัทเอกชน หรือบุคคลภายนอกทำหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรแทนสำนักสิทธิบัตร ซึ่งจะทำให้สิทธิบัตรยาที่ไม่สมควรได้รับการคุ้มครองได้รับการคุ้มครอง และผูกขาดอยู่ในตลาดยาวนาน 20 ปี นอกจากนี้ ยังกังวลในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรด้วย ที่ผ่านมา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เครือข่ายภาคประชาสังคมอื่นๆ และนักวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และทรัพย์สินทางปัญญา เคยแสดงความไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ และได้มีจดหมายถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน สอบถามความคืบหน้า แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ
มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย สวท.  เว็บไซต์แนวหน้า	<b>นมโรงเรียน</b> -เสนอข่าว เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ทั้งชนิดพาสเจอร์ไรซ์และยูเอชที เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่านมที่ไม่ได้มาตรฐานมีเพียงร้อยละ 8.5 ลดลงจากเดิมจากที่พบมากถึงร้อยละ 25 ถือเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อร่วมมือกันวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน และเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่านมโรงเรียนมีคุณภาพและความปลอดภัย -เสนอข่าว นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าเรียกประชุมมิลค์บอร์ด พิจารณาข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่สุ่มตรวจคุณภาพนมโรงเรียนปี 59 พบว่าต่ำกว่ามาตรฐานร้อยละ 8.5 โดยให้กรมปศุสัตว์เร่งขอข้อมูลแหล่งที่สุ่มตรวจ เพื่อติดตามอย่างละเอียดให้ถึงตัวผู้ประกอบการ แหล่งผลิต เป็นการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ถ้าพบไม่ทำตามมาตรฐานเรื่องเนื้อมัน ไขมัน ที่กำหนดเพิ่มขึ้นจาก 12% เป็น 12.5% หรือมีเชื้อแบคทีเรียเกินกว่ากำหนด จะลงโทษหยุดการผลิตทันที ขณะนี้ไม่มีปัญหานมเสีย ขอให้ผู้ประกอบการสบายใจในมาตรฐานทุกอย่างที่กำลังปรับตัวดีขึ้น และมีคณะอนุกรรมการนมโรงเรียน ลงตรวจสอบต่อเนื่อง

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p><b>พัฒนาเทคนิครักษาคนไข้วัณโรค</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่า วัณโรคถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะปัจจุบันพบเพิ่มขึ้น และการที่จะมีการปล่อยนักโทษ 12,000 คน สธ.จำเป็นต้องเข้าไปช่วยตรวจคัดกรองวัณโรค เพื่อความปลอดภัยของนักโทษและป้องกันการแพร่เชื้อ</p> <p>นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวและเจกา (JICA) พัฒนาการตรวจระดับการแสดงผลของยีนในเลือดเพื่อวินิจฉัยวัณโรค และเปิดให้บริการตรวจยีนย่อยสลายยารักษาวัณโรคไอโซไนอาซิด (Isoniazid) ครั้งแรกของโลก ซึ่งผลตรวจถูกต้อง 100% ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาในขนาดที่เหมาะสม ลดปัญหาเชื้อวัณโรคดื้อยาและภาวะดื้อยาคงจากการใช้ยาเกินขนาด และตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อป้องกันการเกิดผื่นแพ้ยารุนแรง เช่น ยาโรคเกาต์ โรคลมชัก ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายการรักษา และลดความเข้าใจผิดระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์</p> <p>นพ.สุรศักดิ์ มหาศิริมงคล ผอ.ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัณโรคของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการเสร็จแล้ว 2 เรื่องได้แก่ 1.การตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยวัณโรค โดยการตรวจเลือดเพื่อดูยีนบางตัวที่ทำงานมากกว่าปกติในผู้ป่วยวัณโรค สามารถทราบผลได้ภายใน 2 วัน คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปี 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร 2.การตรวจวินิจฉัยยีนย่อยยาด้านวัณโรค ซึ่งคนไทย 30% จะมียีนย่อยยาด้านวัณโรคซ้ำ ทำให้ระดับยาในเลือดสูง มีความเสี่ยงเป็นโรคดื้อยาคงเพิ่มขึ้น 8 เท่า โดยมีการเริ่มให้บริการแล้ว ที่สถาบันโรคทรวงอก นอกจากนี้ ยังมีโครงการศึกษาวิจัยถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคที่ จ.เชียงราย และเชื้อวัณโรคดื้อยาที่ จ.กาญจนบุรี ด้วย</p>
<p>บ้านเมือง คอลัมน์ผ่าซอก</p>	<p><b>ตั้งคกก.สื่อสังคมออนไลน์</b></p> <p>-กล่าวถึงปัญหาการแพร่กระจายข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ที่มีการส่งต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่ใส่ใจว่ามีจริงเท็จแค่ไหนแล้ว โดย นพ.พลวรรณ์ วิฑูรกุลชิต" ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบุว่า ได้ตั้ง "คณะกรรมการสื่อสังคมออนไลน์" เพื่อดูแลเรื่องเหล่านี้ และยังร่วมกับกองสุศึกษา กรม สบส. ดำเนินการรับรองข้อมูลสุขภาพทางเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียต่างๆ ว่าข้อมูลใดเชื่อถือได้หรือไม่</p> <p>การคัดกรองข้อมูลสุขภาพทางสื่อออนไลน์ เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาข้อมูลสุขภาพผิดๆ แต่สิ่งสำคัญคือ การปลูกฝังให้ประชาชนมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันอย่างจริงจัง</p>
<p>บ้านเมือง ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>eBook ด้านอาหารและโภชนาการ</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมอนามัย (สธ.) จัดเวทีประชุมวิชาการ ครั้งที่ 10 วันที่ 18-20 ต.ค.นี้ สร้าง eBook และอินโฟกราฟฟิก ลดความสับสนทางด้านโภชนาการที่มีการเผยแพร่ส่งต่อทางสื่อออนไลน์</p> <p>พ.ญ.นภาพรณ วิริยะอุตสาหกุล ผอ.สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า สมาคมโภชนาการฯ ร่วมกับกรมอนามัยได้จัดทำ eBook ชื่อ "ไขข้อข้องใจด้านอาหารและโภชนาการ" เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นความเข้าใจผิดที่มีการส่งต่อกันในโลกออนไลน์บ่อยๆ หรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์อ้างอิง อาทิ การแนะนำให้กินไขมัน ซึ่งอาจทำให้ท้องเสียและย่อยยาก การสนับสนุนให้กินน้ำมันมะพร้าว ซึ่งหากบริโภคมากเกินไปจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ การส่งเสริมให้กินทุเรียนเพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาแนะนำการบริโภคและดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>QR code ใบนุญาตคลินิก-หมอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า สบส.ปรับระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค ระบบด้านบริการสุขภาพ รับการขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 ติด "QR Code" ใบนุญาตโรงพยาบาล/คลินิก - หมอ ให้ประชาชนตรวจสอบได้ทันที พร้อมตั้งวอร์รูมระดมผู้เชี่ยวชาญทุกสาขากลับกรองปัญหาร้องเรียน ไกลเกลี่ยเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายสมเหตุสมผล ใช้ไลน์ส่งข้อมูลความรู้สุขภาพถึงตัวประชาชนทุกคน ทุกหมู่บ้าน พร้อมเปิดระบบในเดือนตุลาคม 2559</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p><b>ประชุมวิชาการแม่ข่ายทำงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทีมแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านผดุงครรภ์ และส่งเสริมแม่่มือใหม่เรียนรู้ดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์ควบคู่กับการทำงานที่ปลอดภัย จำนวน 650 คน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งบรรยายการนำเสนอผลงานวิจัย 27 เรื่อง และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ปัญหาสินค้าปลอมและโกตเถื่อนในนิวไชน่าทาวน์</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านค้าหลายแห่งที่นิวไชน่าทาวน์ ย่านห้วยขวาง พบปัญหาสินค้าปลอมที่ไม่มี อย. จำนวนมาก เช่น แผ่นแปะแก้ริ้วรอย และปัญหาโกตเถื่อน ทั้งชาวจีน ชาวไทยใหญ่ และชาวไทย</p>
New)108	<p><b>สารหนูในสาหร่าย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายบุญญฤทธิ์ นิปวงษ์ ปลัดอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกัน จนท.สสอ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ตลาดสดแม่สะเรียง และกาดแสงจอมแจ้ง เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล หลังตรวจพบสารหนูเกิดค่าความปลอดภัย 20 เท่า โดยไม่พบผู้ประกอบการวางจำหน่ายแล้ว จึงขอความร่วมมือแม่ค้าไม่จำหน่ายสาหร่ายทะเลดังกล่าว รวมทั้งฝากประชาสัมพันธ์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ดีก่อนนำมาบริโภค เพื่อป้องกันอาการความเสี่ยงจากโรคต่างๆ ที่จะตามมา</p>
สยามรัฐ	<p><b>จับทุริสร้างอาคารรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยแพทย์แผนไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ร่วมกับ สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 ทำพิธีลงเสาเอกอาคารที่พักรักษาโรคสะเก็ดเงิน พร้อมทั้งแถลงข่าวการระดมทุนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นที่พักรักษาของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินจากทั่วประเทศ</p> <p>โดยที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ซึ่งเป็นแพทย์แผนไทย ที่ได้รับใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้การรักษาโรคสะเก็ดเงินแก่ผู้ป่วยฟรี แต่ไม่มีอาคารสถานที่ในการรักษา สโมสรโรตารีจันทบุรี ภาค 3340 จึงร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน บริจาคทุนเบื้องต้นในการจัดสร้างอาคารที่รักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยวิธีแพทย์แผนไทย ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคได้ที่เทศบาลเมืองท่าช้าง</p>
คมชัดลึก	<p><b>ซ้อมรับไข้หวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวิรุฬห์ ศุภกุล รักษาการ นพ.สสจ.มุกดาหาร และ ท่านคำพูน ตูไพบูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกสาธารณสุข แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบระบบการส่งต่อผู้ป่วย เตรียมพร้อมทีมแพทย์ บุคลากร และเครื่องมือในการรับมือกับโรคดังกล่าว</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p><b>กทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 มุมเมือง</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสุรธรรมา จุ่งรุ่งเรือง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กทม.มุ่งมั่นพัฒนากรุงเทพฯ เป็น “มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม” โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้คนกรุงเทพฯ เป้าหมาย 5,000 ไร่ ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้แล้ว 4,736 ไร่เศษ คิดเป็นร้อยละ 94.73 โดยสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทุกมุมเมืองแล้ว 7 แห่ง ได้แก่ สวนเพชรกาญจนารมย์ เขตบางแค สวนบางนาภิรมย์ เขตบางนา สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา สวนจรัญภิรมย์ เขตบางพลัด สวนวัชรภิรมย์ เขตบางเขน สวนสาธารณะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้า เขตลาดกระบัง และสวนราษฎร์ภิรมย์ เขตหนองจอก และอยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ “ไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะ” ตามพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสวน หมั่นตรวจตราและแจ้งเตือนหากพบการสูบบุหรี่</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p><b>อสม.ตายปริศนา</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รัตน หรือก๊ี้ สัจธรรม อายุ 25 ปี เป็นอสม. ถูกฆาตกรรม จากการตรวจสอบเบื้องต้น สงสัยสามีผู้ตายที่อยู่ระหว่างการหลบหนี เนื่องจากทราบข่าวจากญาติว่า ภรรยาซึ่งเป็นอสม.มีผู้ชายมาชอบหลายคน อย่างไรก็ตาม ต้องรอแพทย์นิติเวชผ่าพิสูจน์ศพ และลงความเห็นสาเหตุการตายที่แน่ชัด</p>
ข่าวสด	<p><b>ดูแลสุขภาพพ.ศ.ติดเกมส์</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดเผยว่า จากที่จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ได้เตือนปรากฏการณ์การเล่นเกมไปเกมม่อน โก จะทำให้มีพฤติกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การให้ความสนใจกับโทรศัพท์มือถือมากกว่าคนรอบข้าง จึงอยากแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในการดูแลนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลุ่มนี้
<p>คมชัดลึก</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>ไวรัสซิกา</u></p> <p>-เสนอข่าว สหรัฐเปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย. พบมีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสซิกา 3,400 คน และทารกแรกเกิด 1 คน มีศีรษะเล็กผิดปกติ ขณะเดียวกันแพทย์ในสวิสเซอร์แลนด์เรียกร้องให้แพทย์ทั่วโลกร่วมแบ่งปันข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของโลกครั้งแรกเกี่ยวกับผู้หญิงที่ติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถศึกษาและเข้าใจไวรัสชนิดนี้</p> <p>-เสนอข่าว นายเรมอนต์ แกรนต์ ปีแอร์ ผอ.กรมสุขภาพและครอบครัว กล่าวว่า เฮติได้ยืนยันกรณีเด็กแรกเกิดมีศีรษะเล็กผิดปกติ 14 กรณี ตั้งแต่เดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นจากรายงานก่อนหน้านี้ 2 ราย ขณะที่อีก 13 ราย เจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกับไวรัสซิกา</p>
New)108	<p><u>โรคหัดในเมียนมา</u></p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมโรคของเมียนมา รายงานว่า เกิดโรคหัดระบาดตั้งแต่เดือนมิ.ย. ปัจจุบันแพร่ระบาด 15 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 42 ราย ติดเชื้อ 200 คน โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น ด้านกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ควบคุมโรคของเมียนมาส่งเจ้าหน้าที่ไปรักษาผู้ติดเชื้อและให้วัคซีนป้องกันในพื้นที่ดังกล่าว แต่บุคลากรและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ จึงต้องฝึกครูท้องถิ่นให้ช่วยจ่ายวัคซีนและยารักษาโรค</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

